

ระเบียบวาระการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

ผู้มาประชุม

๑	นายวิบูลย์ วิจิตรกิจ	ประธานสภาอบต.ตูม
๒	นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ	รองประธานสภาอบต.ตูม
๓	นายสำรวย ภายจะโปะ	เลขานุการสภาอบต.ตูม
๔	นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
๕	นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
๖	นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
๗	นางรัชนิยา โครวัตร	เลขานุการนายก
๖	นายประเสริฐโครวัตร	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑
๗	นายวีรชน เชยฉิมพลี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๒
๘	นางอภัย ห่อฉิมพลี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๒
๙	นายอดุลย์ พระวันพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๓
๑๐	นายยวน จอเกาะ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๓
๑๑	นายสมบุญรณชอพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๔
๑๒	นางหนูริวกล่อมพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๔
๑๓	นางสมคิด เตียนโคกกรวด	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๕
๑๔	นายวิเชียรฉ่ำพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๕
๑๕	นางปนัดดา วิทยาพร	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๖
๑๖	นายประทวน ทุมเมืองปัก	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๖
๑๗	นายบุญชอบ ตริตรอง	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๗
๑๘	นายดาว มงคล	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๗
๑๙	นายสุรสิทธิ์ จรรยา	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๘
๒๐	นายเฉลิมศักดิ์ ชิตตะขบ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๐
๒๑	นางสาวเพียร ไวทยโสภิต	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๑
๒๒	นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๑
๒๓	นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๒
๒๔	นายเปลื้อง พระวันพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๒
๒๕	นายเนือง พลายตะคุ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๓
๒๖	นายชาญศิลป์ ขาตะคุ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๓
๒๗	นายสุชาติ สอนตะคุ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๔
๒๘	นางยลรดี ขอดตะขบ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๕
๒๙	นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๖

๓๐	นายชาติชาย วิไลลักษณ์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๖
๓๑	นายธานินทร์ บุญเย็น	หัวหน้าสำนักปลัด
๓๒	นายบุญชอบ จรจิ่งหรีด	ผู้อำนวยการกองช่าง
๓๓	นางสาวชลภััสสรณ์ พึ่งสระน้อย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓๔	นางสุภาวดี สิงหวิสัย	ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๓๕	สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย	เจ้าพนักงานธุรการ
๓๗	นายประเสริฐ เกตุตะคุ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒
๓๘	นายสนับ กิ่งสระน้อย	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙
๓๙	นางทองหมั่น บัวผันสระน้อย	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒

ผู้ไม่มาประชุม

๑	นายประยูร เอิบพรมราช	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
๒	นายบงกช ชินศรีฉิมพลี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐

เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้
 สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมี นายวิบูลย์ วิจิตรกึ่ง
 ประธานสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ประธาน กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว

- รับรอง -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกมะม่วง เพื่อก่อสร้าง
 อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตุมแห่งใหม่

ประธาน เชิญ นายองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ชี้แจง

นายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 ตุม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ในส่วนของ
 การขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลงทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านพรมราชหรือโคกมะม่วง ทางองค์การบริหารส่วน
 ตำบลตุมได้ดำเนินการ โดยยื่นหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพิจารณา และทางผู้ว่าราชการ
 จังหวัดได้เรียก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตุม และทางวิทยาลัยเทคนิค ร่วมประชุมหาข้อยุติในการขอใช้
 พื้นที่ สาธารณะประโยชน์ที่ดินดังกล่าวโดยได้ข้อสรุป และข้อตกลง โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ขอ
 ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ๓๙ ไร่ ๒ งาน ๗๑ ตารางวา และห่างจากตัวอาคารวิทยาลัยเทคนิค ๖ เมตร
 ขั้นตอนเหลือเพียงสำนักงานมีที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย มาทำการออกวางวัดแบ่งเขตพื้นที่ ใน
 ส่วนของรายละเอียดต่างๆในการขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามระเบียบต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง ต่อไป

ประธาน ขอบคุณ นายองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

ประธาน เชิญ หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง

หัวหน้า สป. เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด พื้นที่สาธารณสุขประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านพรมราชหรือโคกมะม่วงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๒๐๔ ไร่ ในส่วนของการใช้พื้นที่สาธารณสุขประโยชน์เพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมแห่งใหม่ในการขอใช้ที่ดินดังกล่าว จำนวน ๓๙ ไร่ ๒ งาน ๗๑ ตารางวา โดยต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ได้มีการประชาคมในหมู่บ้าน ซึ่งจากการประชาคมชาวบ้านไม่ขัดข้อง เนื่องจากชาวบ้านไม่ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และมีความยินดีให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ “ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านพรมราชหรือโคกมะม่วง” ดังนั้นในวันนี้นี้ก็ขอมติจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ว่าขัดข้องหรือไม่

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่

ประธาน ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในเรื่องดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เนื่องจากราษฎรเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วเห็นควรให้ดำเนินการถอนสภาพ และจัดขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณสุขประโยชน์แปลง “ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านพรมราชหรือโคกมะม่วงตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา บางส่วนเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๒ งาน ๗๑ ตารางวา เพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาการใช้

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม

ประธาน เชิญ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง

นายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตูมในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเรื่องด้วยไม่มีผู้รับเหมามารับดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง (PARA-AC) มาเป็นถนนลาดยาง (AC) รายละเอียด ดังนี้

จากเดิม โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง (PARA-AC) สายบ้านสวนหมาก – พรมราช หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียด ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร เสริมหินคลุกพื้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๖.๙๕ ลูกบาศก์เมตร(ช่วงที่ ๑ โรงสีนายเชื้อ) ความยาว ๙๐ เมตร (ช่วงที่ ๒ ศาลตาปู่) ความยาว ๔๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

เปลี่ยนเป็น โครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอลลกรีต (AC) สายบ้านสวนหมาก – พรมราช หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียด ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (AC) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร เสริมหินคลุกพื้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๒.๗๐ ลูกบาศก์เมตร (ช่วงที่ ๑ โรงสีนายเชื้อ) ความยาว ๙๔ เมตร (ช่วงที่ ๒ ศาลตาปู่) ความยาว ๕๖ เมตร (ช่วงที่ ๓ โค้งบ้านนายประเสริฐ) ความยาว ๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ประธาน ขอขอบคุณนายกองค้การบริหารส่วนตำบลตูม

ประธาน เชิญ ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจง

ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจ้งหรีด ผู้อำนวยการกองช่าง ผมขออธิบายข้อดีของการสร้างถนนลาดยาง (PARA-AC) แอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ คือ ยางมะตอยผสมยางพารา ๕% และ สารผสมอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้มีคุณสมบัติที่ดีตามข้อกำหนดการผลิตยางมะตอย

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๒.๗๐ ลูกบาศก์เมตร (ช่วงที่ ๑ โรงสีนายเชื้อ) ความยาว ๙๔ เมตร (ช่วงที่ ๒ ศาลาปูน) ความยาว ๕๖ เมตร (ช่วงที่ ๓ โค้งบ้านนายประเสริฐ) ความยาว ๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ประธาน ขอบคุณ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่

ประธาน ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว

มติที่ประชุม เห็นชอบ เอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ

๖.๑ เรื่อง การขอใช้บริการรถกู้ชีพตำบลตูม

ประธาน เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง

นายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของ การให้บริการของหน่วยบริการกู้ชีพตำบลตูมนั้น ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการอย่างเต็มความสามารถในการ ให้บริการประชาชนในตำบลตูม หรือตำบลข้างเคียงที่ทำการร้องขอ และได้มีชาวบ้านบางรายที่ยังไม่เข้าใจ หลักการให้บริการของหน่วยกู้ชีพในการให้บริการอย่างถูกต้อง รายละเอียดของการให้บริการมอบหมาย หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง

หัวหน้า สป. เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด ใน ส่วนของขั้นตอนการให้บริการหน่วยกู้ชีพตำบลตูมนั้นยังมีชาวบ้านบางท่านยังมีความไม่เข้าใจในขั้นตอนการรับ บริการได้กำหนดกลุ่มอาการฉุกเฉินวิกฤตที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่ายๆ ไว้ ๑๐ อาการ คือ

๑. หหมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
๒. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
๓. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม
๔. เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
๕. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด แบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักร่วมไม่หยุด
๖. ได้รับบาดเจ็บ ต่อสมอง ต่อกระดูกสันหลังมีแขนขาอ่อนแรง มีบาดแผลที่เสียเลือด มาก ถูกไฟฟ้าแรงสูง แผลไฟไหม้บริเวณกว้าง
๗. ถูกยิง ถูกแทง ที่ศีรษะ ลำตัว อวัยวะสำคัญ
๘. งูพิษกัด ซึ่ม หายใจลำบาก หนึ่งตาตก
๙. ตั้งครรภ์และชัก ตกเลือดมาก มีน้ำเดิน เด็กโผล่
๑๐. บาดเจ็บต่อดวงตาจากสารพิษ มองไม่ชัด

หลักการง่ายๆ คือ เมื่อคิดว่ามีอาการฉุกเฉินเข้าข่าย ๑๐ อาการดังกล่าวแล้ว ให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือ ทางกรมแพทย์ที่สายด่วน ๑๖๖๙ ทันที เพื่อทางศูนย์รับเรื่องจะทำการประเมินผู้ป่วยว่าอยู่ในขั้นใด แล้วทาง ศูนย์จะแจ้งกู้ชีพในพื้นที่เพื่อดำเนินการไปรับผู้ป่วย แต่ในส่วนของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการรถฉุกเฉินแก่ชาวบ้านเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจึงได้มีการ ให้เบอร์โทรศัพท์ โดยตรงของทางศูนย์กู้ชีพตำบลตูม ดังนั้นในส่วนของการให้การช่วยเหลือต่างๆผมขอ ความคิดเห็นจากที่ประชุมถึงข้อตกลงต่างๆ ดังนี้

๑. ยกเลิกโทรศัพท์กู้ชีพตำบลตูมใช้เฉพาะเบอร์ศูนย์ ๑๖๖๙

๒. บริการเฉพาะเหตุฉุกเฉินเท่านั้น

๓.เมื่อส่งผู้ป่วยเสร็จสามารถเดินทางกลับ หรือจะรอรับ

๔.รับผู้เสียชีวิต หรือไม่รับ

นายเกรียงไกร เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขาธิการสภาฯ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการทำพิธีฌาปนกิจศพของชาวบ้านในตำบลตูมส่วนใหญ่จะเชิญทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพพร้อมประกอบพิธีในการเชิญผ้าบังสุกุล และมีการมอบเงินบริจาคจากเจ้าภาพให้กับทางศูนย์เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์ ผมขอเสนอให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมหมู่บ้านที่ประกอบพิธีฌาปนกิจ รับเงินบริจาคแทนเจ้าหน้าที่กู้ชีพ

นายประเสริฐ เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขาธิการสภาฯ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายประเสริฐ ไคร้วตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้เสนอแนวคิดต่างๆ ผมขอเสนอ ดังนี้

๑.ยกเลิกโทรศัพท์กู้ชีพตำบลตูมใช้เฉพาะเบอร์ศูนย์ ๑๖๖๙ นั้นผมไม่เห็นด้วยเพราะในการให้บริการเหตุที่ฉุกเฉินเร่งด่วนนั้นควรให้การช่วยเหลือโดยเร็ว ถ้าติดต่อเบอร์โดยตรงผมคิดว่าจะมีการให้การช่วยเหลือได้ทันที่

๒.บริการเฉพาะเหตุฉุกเฉินเท่านั้น ผมเห็นด้วยเพราะนิยามของรถฉุกเฉินก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับบริการผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น การที่ หมอนัดตรวจ/หมอนัดรับยา/ หรือเหตุที่ไม่ได้ป่วยฉุกเฉินผมขอให้ใช้รถส่วนตัวในการไปโรงพยาบาล

๓.เมื่อส่งผู้ป่วยเสร็จสามารถเดินทางกลับ หรือจะรอรับ ในส่วนนี้ผมคิดว่าทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้วิจารณญาณ ในการตรวจสอบ ให้เป็นดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่

๔.ในส่วนของงานฌาปนกิจหมู่บ้าน ผมเห็นคงเดิมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเช่นเดิม ถ้ามีการแจ้งเหตุเข้ามาก็ให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการได้ทันที และให้สมาชิกปฏิบัติภารกิจแทน

นายวิรัช เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขาธิการสภาฯ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวิรัช เขยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ผมขอเสนอในส่วนของารรับศพผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลกลับมาประกอบพิธีทางศาสนานั้น ผมขอเสนอให้ใช้รถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมดำเนินการรับแทน

นายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมขอขอบคุณทุกๆท่านที่แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อคิดต่างๆ ข้อมูลต่างๆผมจะนำมาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

ที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ เรื่อง การร่วมมือร่วมใจพัฒนาทำความสะอาดสวนตูมพฤษา

ประธาน เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง

นายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการสวนตูมพฤษาที่ผ่านมา ได้ขอสรุปในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะดังกล่าว โดยที่ผ่านมาทางสวนตูมพฤษาของเราได้รับรางวัลการจัดการบ้านเมืองที่ดี และทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาสวนตูมเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่นำพืชผลทางการเกษตรมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยขอความร่วมมือผู้นำชุมชนชาวบ้าน ในพื้นที่ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยพร้อมเพียงกันโดยในวันนั้นจะมีอาหารกลางวันเลี้ยง

ประธาน ขอบคณนายกองค้การบรหการส่วนต่าบลตุม
ที่ประชุม รับทราบ

๖.๓ เรื่อง การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

ประธาน เชิญ นายวีรชน เชนฉมพลี ชี้แจง

นายวีรชน เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนต่าบลตุม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวีรชน เชนฉมพลี สมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนต่าบลตุม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านได้มีชาวบ้านได้สอบถามผมว่าเมื่อไหร่ทางองค์การบรหการส่วนต่าบลตุมจะดำเนินการซ่อมแซม

นายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนต่าบลตุม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค้การบรหการส่วนต่าบลตุม ในส่วนของ การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะนั้น ทางองค์การบรหการส่วนต่าบลตุมไม่มีเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการอาจ ล่าช้าเพราะต้องรอผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการในส่วนนี้ และได้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเป็นจำนวนมาก ในการยื่นซ่อมของแต่ละหมู่บ้านต้องรอรอบรวมเพื่อจะให้ผู้รับเหมาดำเนินการ

ที่ประชุม รับทราบ

๖.๔ เรื่อง ความคืบหน้าโครงการหลังฝนถนตติ

ประธาน เชิญ นายวีรชน เชนฉมพลี ชี้แจง

นายวีรชน เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนต่าบลตุม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวีรชน เชนฉมพลี สมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนต่าบลตุม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ไม่ทราบว่าการดำเนินโครงการหลังฝนถนตติ มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ครับ

นายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนต่าบลตุม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค้การบรหการส่วนต่าบลตุม ในส่วนของ โครงการหลังฝนถนตติ ก็อยากดำเนินการอย่างทันท่วงที โดยผมมีความคิดว่ การใช้หินคลุกในการถม ต้องมี การปรับ หน้าดินเสียก่อน ถม และอัดให้แน่น อยู่ในขั้นตอนการรอเครื่องจักร ในการสร้างถนนบ้านสวนหมาก อาจล่าช้าต้องขออภัยด้วยครับ

ที่ประชุม รับทราบ

๖.๔ เรื่อง ความคืบหน้าการแจ้งการถูกขโมยสายไฟฟ้าหมู่ที่ ๒

ประธาน เชิญ นายวีรชน เชนฉมพลี ชี้แจง

นายวีรชน เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนต่าบลตุม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวีรชน เชนฉมพลี สมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนต่าบลตุม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ไม่ทราบว่าการดำเนินการเรื่องแจ้งสายไฟฟ้าหมู่ที่ ๒ ถูกขโมย มีความคืบหน้าไปถึงไหน แล้ว ครับ

นายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนต่าบลตุม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค้การบรหการส่วนต่าบลตุม ในส่วนของ สายไฟฟ้าภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ที่ถูกขโมยนั้นผมได้มอบหมายทางเจ้าหน้าที่ แจ้งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำลังอยู่ในช่วงการดำเนินการ

ที่ประชุม รับทราบ

๖.๕ เรื่อง แจ้งฝ่ายคลองเหมืองพระขำรุด

ประธาน เชิญ นายเกรียงไกร ชี้แจง

นายเกรียงไกร เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการสร้างฝายคลองเหมืองพระ ได้งบประมาณมาจาก ธนาคาร ธ.ก.ส ในการสร้างเสร็จสิ้น แต่ช่องทางเปิดน้ำมีความคับแคบทำให้เกิดน้ำล้น ก่อให้เกิดดินพังทะลุฝาย

ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจิ้งหรีด ผู้อำนวยการกองช่าง โดยปัญหาดังกล่าวเกิดจาก ฝายทั้ง ๒ แห่ง อ่อนแอแข็ง ไม่เท่ากัน ทำให้เกิดการพังทลาย ในการซ่อมแซมยังดำเนินการในช่วงนี้ไม่ได้ต้องระบายน้ำออกก่อน และซ่อมแซมช่วงปลายฤดูฝน

ที่ประชุม รับทราบ

๖.๖ เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการโอนย้ายประปาหมู่บ้านให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม

ประธาน เชิญนายชาติชาย วิไลลักษณ์ ชี้แจง

นายชาติชาย เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังวารีน ผมนายกทราบความคืบหน้าการดำเนินการโอนย้ายประปาหมู่บ้านให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม

นายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการรับโอนประปาหมู่บ้านให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทางผมและทางปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม กำลังศึกษารายละเอียด กฎระเบียบต่างๆ ให้แน่ชัด ถ้าได้ความคืบหน้าอย่างไร ผมจะแจ้งให้ทุกท่านทราบ

หัวหน้า สป. เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดในส่วนของการโอนประปาหมู่บ้าน ให้้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมนั้น ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้มอบหมายให้ผมศึกษากฎระเบียบต่างๆ โดยทางหมู่บ้านต้องทำประชาคมหมู่บ้านว่าเห็นด้วยหรือไม่ในการถ่ายโอนความรับผิดชอบมายังองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมต้องทำแผนงาน และระบบแผนข้อมูลบุคลากรโดยต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ

ที่ประชุม รับทราบ

๖.๗ เรื่อง การฉีดพ่นหมอกควัน

นายสุรสิทธิ์ เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๘ บ้านพรหมราช ขอสอบถามเรื่องน้ำยาที่ใช้ในการฉีดพ่น หมอกควัน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมมีให้เบิกหรือไม่

หัวหน้า สป. เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดในส่วนของการจัดอบรมตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านในการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน ตามหมู่บ้าน โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้มีอุปกรณ์และน้ำยาในการดำเนินการฉีด โดยหมู่บ้านใดมีความประสงค์ในการฉีดพ่นหมอกควันให้ยื่นหนังสือมายังองค์การบริหารส่วนตำบลตูม โดยมีข้อแม้ว่าแต่ละหมู่บ้านจะฉีดได้เพียงครั้งเดียว

เท่านั้น และน้ำยาในการสนับสนุนแต่ละหมู่บ้านจะดูตามเนื้อที่ของหมู่บ้านนั้นๆ ยกเว้นถ้าเกิดการระบาดของไข้เลือดออก เพราะต้องฉีดถึง ๓ ครั้ง

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิบายเพิ่มเติมข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุม

ประธาน กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้จัดบันทึกการประชุม
สำรวย...กายจะโปะ
(นายสำรวย กายจะโปะ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

๑. นายบุญชอบ ตรีตรอง บุญชอบ..ตรีตรอง
๒. นายเนือง พลายตะคุ เนือง..พลายตะคุ
๓. นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี สมคิด...ตราฉิมพลี

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
วิบูลย์.....วิจิตรกึ่ง
(นายวิบูลย์ วิจิตรกึ่ง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

